



Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 11 ฉบับที่ 606 ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2567

ช่วงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2567

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- ธปท. เผยเศรษฐกิจไทย ม.ค. ปรับตัวดีขึ้น แต่ยังขยายตัวช้า แรงส่งหลักจากภาคท่องเที่ยว
- ดัชนีเชื่อมั่นธุรกิจก.พ. กระเตื้อง คำสั่งซื้อภาคการผลิตกลับมา หลังสต็อกลดลง
- ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ม.ค. หดตัว 2.94%YoY ตามศก.คู่ค้าชะลอ-หนี้ครัวเรือนสูง
- ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 35.64 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 19 ม.ค. 67

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า **ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนก.พ.67 อยู่ที่ระดับ 48.8** เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากระดับ 48.0 ในเดือน ม.ค.67 ตามการเพิ่มขึ้นของความเชื่อมั่นด้านการผลิต การจ้างงาน และผลประกอบการเป็นสำคัญ โดยความเชื่อมั่นในภาคการผลิตปรับเพิ่มขึ้นในเกือบทุกองค์ประกอบและเกือบทุกหมวดธุรกิจ นำโดยกลุ่มผลิตอาหาร ตามสินค้าอาหารแปรรูปที่ความเชื่อมั่นดีขึ้นทุกด้าน **ส่วนหนึ่งจากสต็อกคู่ค้าที่ทยอยลดลง และเริ่มเห็นการกลับมาสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น** สำหรับความเชื่อมั่นที่ไม่ใช่ภาคการผลิตทรงตัว โดยความเชื่อมั่นของกลุ่มก่อสร้างปรับเพิ่มขึ้นจากนักลงทุนต่างชาติที่เริ่มกลับมาลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม แต่ยังคงกดดันจากงบประมาณของภาครัฐที่ล่าช้า ส่วนความเชื่อมั่นของธุรกิจหมวดอื่น ปรับลดลงเล็กน้อย ยกเว้นกลุ่มขนส่งสินค้าที่ความเชื่อมั่นปรับลดลงมากในเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะด้านปริมาณการให้บริการ และการจ้างงาน อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นของหลายธุรกิจ อาทิ กลุ่มผลิตยานยนต์ กลุ่มผลิตอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มค้าปลีก และกลุ่มก่อสร้าง ยังอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 อย่างต่อเนื่อง สะท้อนภาพการฟื้นตัวที่ยังไม่ทั่วถึง(Uneven recovery)

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า **เศรษฐกิจไทยในเดือนม.ค. 67 ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า (ธ.ค.66) แต่โดยรวมการขยายตัวยังอยู่ในระดับต่ำ** โดยการส่งออกสินค้าปรับดีขึ้นหลังจากที่หดตัวในเดือนก่อนหน้า และการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวน้อยลง แต่หลายอุตสาหกรรมยังถูกกดดันจากอุปสงค์โลกที่ฟื้นตัวช้า สินค้าคงคลังที่อยู่ในระดับสูง และปัจจัยเชิงโครงสร้าง การลงทุนภาคเอกชนทยอยปรับดีขึ้น และการบริโภคภาคเอกชนและเศรษฐกิจในภาคบริการ ยังขยายตัวได้ตามรายรับในภาคการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า **ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนม.ค. 67 อยู่ที่ระดับ 99.15 หดตัว 2.94% (YOY)** ขณะที่อัตราการใช้กำลังการผลิต (CapU) เดือนม.ค. 67 อยู่ที่ 59.43% จากการผลิตยานยนต์ลดลง เป็นเดือนที่ 6 โดยหดตัวทั้งจากภายในประเทศและการส่งออก, หนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนทางการเงิน และภาระหนี้ของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 35.88 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 23 ก.พ. 67 ที่ผ่านมาที่อยู่ระดับ 36.10 บาท/ดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินในภูมิภาคเคลื่อนไหวแบบผสม ขณะที่ดอลลาร์อ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักหลังตัวเลขดัชนีค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ออกมาตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ก่อนที่จะกลับมาอยู่ที่เดิม ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยังมีโอกาสทยอยลดดอกเบี้ยได้ราว 3 ครั้ง ตามที่ระบุไว้ใน Dot Plot นอกเหนือจากรายงานข้อมูลเศรษฐกิจแล้ว ตลาดจะรอจับตาดูถ้อยแถลงของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟด เพื่อประกอบการประเมินแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินในระยะถัดไปของเฟด



ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- **ประเทศสหรัฐฯ:** ยอดขายบ้านใหม่เดือนม.ค.เพิ่มขึ้น 1.8%, GDP ประจำไตรมาส 4/66 ขยายตัว 3.2%, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนลดลง 0.8%, การใช้จ่ายส่วนบุคคลของผู้บริโภคเดือนม.ค. เพิ่มขึ้น 0.2%, ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนก.พ. ลดลงสู่ระดับ 106.7, คาด GDP ไตรมาส 1/67 ขยายตัว 3.2%, ดัชนีภาคการผลิตเดือนก.พ. ลดลงสู่ระดับ 47.8
- **สหภาพยุโรป :** ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.พ. เพิ่มขึ้นอยู่ที่ -15.5 จุด, ดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนก.พ. ลดลงสู่ระดับ 46.5 , อัตราการว่างงานเดือนม.ค. ลดลงมาอยู่ที่ 6.0%
- **จีน :** ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนก.พ. ลดลงสู่ระดับ 49.1 ,ดัชนี PMI ภาคบริการเดือนก.พ. ปรับตัวขึ้นสู่ 51.4, ดัชนีรวมภาคการผลิตและบริการเดือนก.พ. ทรงตัวที่ 50.9
- **ประเทศญี่ปุ่น:** อัตราเงินเฟ้อเดือนม.ค. ลดลงเหลือ 2%, ยอดค้าปลีกเดือนม.ค. เพิ่มขึ้น 2.3%, อัตราว่างงานเดือนม.ค. ลดลงสู่ระดับ 2.4%, ดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนก.พ. ลดลงสู่ระดับ 47.2, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.พ เพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 39.1
- **ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 4.5% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน**

ประเทศสหรัฐฯ : ยอดขายบ้านใหม่เดือนม.ค.เพิ่มขึ้น 1.8% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 661,000 ยูนิต, คาด GDP ประจำไตรมาส 4/66 ว่าขยายตัว 3.2%, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนม.ค.ลดลง 0.8% เมื่อเทียบรายปี, การใช้จ่ายส่วนบุคคลเดือนม.ค. เพิ่มขึ้น 0.2% จากระดับ 0.7% ในเดือนธ.ค., ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐเดือนก.พ. ลดลงสู่ระดับ 106.7 จากระดับ 110.9 ในเดือน ม.ค., ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) คาดว่า GDP ไตรมาส 1/67 ของสหรัฐขยายตัว 3.2%, ดัชนีภาคการผลิตเดือนก.พ. ลดลงสู่ระดับ 47.8 จากระดับ 49.1 ในเดือนม.ค.

สหภาพยุโรป : ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.พ. อยู่ที่ -15.5 จุด เพิ่มขึ้นจากค่าก่อนหน้าที่ -16.1 จุด ในเดือนม.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนก.พ. ลดลงสู่ระดับ 46.5 จากระดับ 46.6 ในเดือนม.ค., อัตราการว่างงานเดือนม.ค. ลดลงมาอยู่ที่ 6.0% จาก 6.1% ในเดือนม.ค. 66

จีน : ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนก.พ.ลดลงสู่ระดับ 49.1 จากระดับ 49.2 ในเดือนม.ค. ส่วนดัชนี PMI ภาคบริการในเดือนก.พ. ปรับตัวขึ้นสู่ 51.4 จาก 50.7 ในเดือนม.ค. และดัชนีรวมภาคการผลิตและบริการในเดือนก.พ. ทรงตัวที่ 50.9 ซึ่งเท่ากับเดือนก่อนหน้า

ญี่ปุ่น: อัตราเงินเฟ้อเดือนม.ค.ลดลงเหลือ 2% ซึ่งชะลอตัวเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน, ยอดค้าปลีกเดือนม.ค. เพิ่มขึ้น 2.3% จากปีก่อนหน้า, อัตราว่างงานของญี่ปุ่นในเดือนม.ค. ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 2.4% จากระดับ 2.5% ในเดือนก่อนหน้า, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายในเดือนก.พ. ลดลงสู่ระดับ 47.2 จาก 48.0 ในเดือนม.ค. และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.พ เพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 39.1 จาก 38.0 ในเดือนม.ค.

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 4.5% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญา้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบเดือน เม.ย. 67 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 1 มี.ค. ที่ระดับ 79.97 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.5 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 4.5% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากมีรายงานข่าวกลุ่มโอเปกพลัส จะพิจารณาขยายเวลาการปรับลดกำลังการผลิตโดยสมัครใจไปจนถึงไตรมาส 2/67 เพื่อพยุงราคาน้ำมันในตลาด และอาจขยายการปรับลดกำลังการผลิตจนถึงสิ้นปีนี้อย่างไรก็ดี โอเปกพลัสยังไม่ได้มีการหารืออย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการขยายการปรับลดกำลังการผลิตดังกล่าว แต่คาดว่าโอเปกพลัสจะจัดการประชุมช่วงสัปดาห์แรกของเดือน มี.ค. เพื่อหารือเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ ราคาน้ำมันได้แรงหนุนจากการที่กลุ่มอูเตียยังคงทำการโจมตีเรือสินค้าในทะเลแดง ซึ่งทำให้เกิดความกังวลว่าอาจกระทบต่อการขนส่งน้ำมันในตลาด

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (4 -8 มีนาคม 2567)

- **ประเทศสหรัฐฯ :** เปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนก.พ., ดัชนีภาคบริการเดือนก.พ., ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนม.ค., ตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือนก.พ., ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงานเดือนม.ค., ยอดนำเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเดือนม.ค.
- **สหภาพยุโรป :** ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนก.พ., ยอดค้าปลีกเดือนม.ค. ,อัตราดอกเบี้ย
- **จีน :** ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการเดือนก.พ., ยอดนำเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเดือนม.ค.-ก.พ.
- **ญี่ปุ่น :** การใช้จ่ายด้านทุนประจำไตรมาส 4/66, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนก.พ.